



## วิเคราะห์ราคาทองคำ



### ติดตามถ้อยแถลงประธาน ECB

ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,259.14 USD/toz และเริ่มมีแรงขายออกทำกำไรในช่วงการซื้อขายภาคบ่ายตามเวลาประเทศไทยหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างโดดเด่นตลอดหลายวันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเราคงมองว่าเป็นแรงขายออกตาม sentiment ของตลาดบ้างเล็กน้อยไม่ถึงว่ามีนัยสำคัญมากนัก โดยกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 4-5 ดอลลาร์ สำหรับคืนนี้เรามองว่าตลาดทองคำอาจได้รับผลกระทบจากการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีชี้นำจาก CB เดือน เม.ย. เป็นหลัก แต่ในภาพรวมถือว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวในกรอบราคาหรือพักฐานรอรับข่าวใหม่ๆ โดยเฉพาะประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปซึ่ง มีความเป็นไปได้สูงที่ประธานธนาคารกลางยุโรปจะออกมาให้ความเห็นในการกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนนี้ (00.00น. ตามเวลาไทย) ที่มหาวิทยาลัย Tel Aviv โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป ได้ออกมาส่งสัญญาณว่าเมื่อใดก็ตามที่ภาวะเงินเฟ้อฟื้นตัวก็สามารถปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีโดยในขณะนี้อัตราเงินเฟ้อสหภาพยุโรปอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2 % ไม่มากแล้ว

แนะนำ เปิดสถานะในกรอบราคาหรือปิดสถานะทำกำไรเดิมไปก่อน

ฝ่ายวิจัย 02-618-0626 ณัฐทิ จุฑาวรากุล เลขทะเบียน 039588, ดนวรรณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนี้จัดทำด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ามีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จัดทำ ไม่รับรองต่อการนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นแนวคิดของผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน



## หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- **ดอลลาร์ร่วงจากข่าวทรัมป์แทรกแซงการสอบสวนของเอฟบีไอ:** ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงเกือบ 2 % เมื่อเทียบกับเยนสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสในวันพุธ ขณะที่ข่าวที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจเผชิญกับการถอดถอนจากตำแหน่งนั้นได้ช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าดอลลาร์ เทียบกับตะกร้า 6 สกุลเงินสำคัญร่วง 0.6% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ขณะที่ดอลลาร์ร่วงถึง 1.95% ทะลุระดับ 111 เยน ลงสู่ระดับ 110.93 เยน และยูโรพุ่งแตะ 1.1155 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. แต่ ร่วงลง 1.3% เมื่อเทียบกับเยน
- **ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นขณะสต็อกน้ำมันดิ่งลง:** ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นมาปิดตลาดที่ระดับปิดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ หลังจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน โดยข่าวนี้ถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดน้ำมัน ก่อนที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะจัดการประชุมในวันที่ 25 พ.ค. และเป็นที่คาดกันว่าประเทศผู้ผลิต น้ำมันรายใหญ่จะต่ออายุข้อตกลงปรับลดการผลิตน้ำมันในการประชุมครั้งนั้น ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบส่งมอบเดือน มิ.ย.พุ่งขึ้น 41 เซนต์ มาปิดตลาดที่ 49.07 USD/toz
- **อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2%:** นายเบนน็อต เคอร์ สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวต่อรอยเตอร์ว่า อีซีบีไม่ควรจะใช้เวลาเวลานานเกินไปในการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อใดก็ตามที่อีซีบีมั่นใจว่า ภาวะเงินเฟ้อฟื้นตัวขึ้นแล้ว และเขากล่าวเสริมว่า ในทางทฤษฎีนั้น อีซีบีสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในไม่ช้า ถ้าหากมีความจำเป็น โดยที่อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2 % เพียงเล็กน้อยในขณะนี้ และเศรษฐกิจยูโรโซนก็เติบโตเป็นอย่างดีในช่วงนี้ ดังนั้นอีซีบีจึงได้รับแรงกดดันจากเยอรมนีให้เริ่มต้นปรับลดมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรขนาด 2.3 ล้านล้านยูโร (2.6 ล้านล้านดอลลาร์) และเริ่มต้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับต่ำกว่า 0 % ในปัจจุบัน

ที่มา: Reuters

## ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ
- ดัชนีแถลงประธานธนาคารกลางยุโรป(Draghi) คำคืบนี้ 00.00น.

## Economic Calendar

Date	Impact	Time	Index	Forecast	ผลกระทบต่อทอง	
					บวก	ลบ
18 พ.ค.	3	19:30	จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์	240K	>244K	<235K
	2	19:30	ดัชนีการสำรวจภาคการผลิตของฟิลาเดเฟีย เดือน พ.ค.	19.9	<16.5	>23
	1	21:00	ดัชนีชี้นำจาก CB เดือน เม.ย. m/m	0.4%	<0.1%	>0.9%